

Cần Thơ: Tăng cường thanh tra, kiểm tra về thực hiện chính sách BHXH, BHYT

02:44 11/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

UBND TP. Cần Thơ có công văn về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn.



Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Cần Thơ vừa phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ tổ chức đối thoại với người lao động (NLĐ) khi đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

UBND TP. Cần Thơ đề nghị Giám đốc BHXH chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm theo đúng quy định.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan đơn vị trong triển khai và tổ chức

thực hiện các chính sách bảo hiểm; xem xét việc thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo BHXH, BHYT, BHTN là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, địa phương trong triển khai, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm, đảm bảo mọi quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm, góp phần tạo sự an tâm, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN.

Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Quan tâm chăm lo, hỗ trợ việc thực hiện các chế độ chính sách và BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân, nhất là hộ nghèo, số người mới thoát nghèo, dân tộc thiểu số, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... nhằm mở rộng và duy trì đối tượng tham gia.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị sử dụng lao động, nhất là các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT từ 3 tháng trở lên; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm, thực hiện chính sách bảo hiểm tại các đơn vị sử dụng lao động, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển đối tượng tham gia.

Đồng thời, ngăn chặn việc gian lận, trục lợi, chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; có hình thức công khai rộng rãi các đơn vị vi phạm quy định pháp luật có liên quan đến bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả đối với các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý đối với các hành vi gian lận, trốn đóng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT theo quy định.

Gia Linh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/can-tho-tang-cuong-thanh-tra-kiem-tra-ve-thuc-hien-chinh-sach-bhxh-bhyt>